



## ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ประจำเดือนมีนาคม 2559

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 <http://www.sisaketphp.net/pcs>



### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผล Smart OBEC และ Smart Area รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ก.พ. 59

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area โรงเรียนในอำเภอปรังค์กู และอำเภอไพรบึง เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area ของโรงเรียนในอำเภอปรังค์กู และอำเภอไพรบึง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีประจักษ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายผลและติดตามการใช้งานระบบงานใน Smart OBEC และ Smart Area ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากรได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอำนวยการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ยุติธรรมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลศรีประจักษ์ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ทำหน้าที่สารบรรณโรงเรียน รวมจำนวน 100 คน

### บรรยากาศในสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรยากาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 สืบเนื่องจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ประกาศให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ อาคารหลังใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา และกลุ่มวิชาคหกรรม มีผู้มาสอบรวมทั้งสิ้น 23 คน โดยไม่มีผู้ขาดสอบ บรรยากาศในการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

### AMSS++ (Smart Area)

<http://202.29.213.220/amssplus>

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้

ผู้ใช้งานทุกรายเข้าไปกรอก Username ด้วยเลขประชาชน 13 หลัก

แล้วคลิก Login

ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ โดยกำหนด Username และ Password เอง ออกจากระบบ

เข้าสู่ระบบใหม่ด้วย Username และ Password ที่กำหนดใหม่

จึงจะสามารถใช้งาน AMSS++(Smart Area)ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

(ผู้ดูแลระบบนายสายัน สุขเฉย โทร 08 1760 1146)